



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สวาซิแลนด์

- สวาซิแลนด์เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี

๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส

- ฝรั่งเศสเห็นชอบร่างกฎหมายควบคุมตัวผู้ลี้ภัย

๑. สวาซิแลนด์ : สวาซิแลนด์เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี (๒๐ เมษายน ๒๕๖๑)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระราชาธิบดีมิสวาตีที่ ๓ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศสวาซิแลนด์เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี ในระหว่างงานเฉลิมฉลองวันครบรอบ ๕๐ ปี การประกาศเอกราชของประเทศ ณ สนามกีฬาเมือง Manzini โดยได้กล่าวว่า ตนมีความปรารถนาที่จะประกาศว่าประเทศสวาซิแลนด์กลับไปใช้ชื่อเดิม คือ ราชอาณาจักรเอสวาตินี ทั้งนี้ สวาซิแลนด์ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา ก่อนหน้าเคยตกอยู่ในอาณานิคมของสหราชอาณาจักรฯ และเคยใช้ชื่อประเทศเอสวาตินี ซึ่งในขณะนี้ทุกประเทศต่างรู้ว่าเราใช้ชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรเอสวาตินี

เอสวาตินี เป็นประเทศเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา ไม่มีชายฝั่งทะเล เคยตกอยู่ในอาณานิคมตั้งแต่ปี ๒๔๔๓ และได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรฯ เมื่อปี ๒๕๑๑ ซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่เปลี่ยนใช้ชื่อเดิมภายหลังได้รับเอกราช ทั้งนี้ สวาซิ หมายถึง แผ่นดินแห่งชาวสวาซิ ราชอาณาจักรเอสวาตินี ใช้ภาษาสวาซิเป็นภาษาราชการ หากเรียกชื่อว่าสวาซิแลนด์จะมีประชาชนบางส่วนเกิดความไม่พอใจเพราะสวาซิแลนด์หมายถึงคนสองเชื้อชาติระหว่างชาวอังกฤษกับชาวสวาซิ

ก่อนหน้านี้ได้มีการโต้เถียงมานานหลายปี เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนชื่อประเทศ โดยสมาชิกรัฐสภาได้พิจารณาตั้งแต่เมื่อปี ๒๕๕๕ จนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน สมเด็จพระราชาธิบดีมิสวาตีที่ ๓ ได้ประกาศใช้ชื่อประเทศว่า ราชอาณาจักรเอสวาตินี การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าว ส่งผลต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตำรวจ กองทัพ และมหาวิทยาลัย อีกด้วย

ประเทศเอสวาตินีมีประชากรประมาณ ๑.๓ ล้านคน ปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และมีอัตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีสูงที่สุดในโลก โดยประชากรผู้ใหญ่ติดเชื้อเอชไอวีถึงร้อยละ ๒๗

ที่มา ALJAZEERA

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส : ฝรั่งเศสให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายควบคุมตัวผู้ลี้ภัย (๒๓ เมษายน ๒๕๖๑)

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ สภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายควบคุมตัวผู้ลี้ภัย เพื่อลดขั้นตอนการเข้าเมืองของผู้ลี้ภัย และเพิ่มบทลงโทษจำคุก ๑ ปี หากไม่มีเอกสารอนุญาตให้เข้าฝรั่งเศสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาในการอภิปรายถึง ๖๑ ชั่วโมง และมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว ๒๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑๓๙ เสียง และงดออกเสียง ๒๔ เสียง โดยเสียงส่วนใหญ่ที่เห็นชอบมาจากพรรค La Republican En Marche Party (LREM) ของนายมาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ทั้งนี้ มีนาย Jean Michel Clement รองหัวหน้าพรรค La Republican En Marche Party (LREM) ลงมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเพียงคนเดียวของพรรค และได้แถลงภายหลังการลงมติว่า ตนไม่มีความเชื่อมั่นว่า ฝรั่งเศสจะส่งผู้ลี้ภัยไปเป็นพลเมืองต่างๆ ทั่วโลก

ผลการลงมติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพรรคฝ่ายค้านระหว่างพรรคฝ่ายขวากับพรรคฝ่ายซ้ายลงมติไม่เห็นชอบ ทั้งๆ ที่มีแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน แต่กลับเห็นพ้อง รวมทั้ง พรรค Far-Right National Front ที่ลงมติไม่เห็นชอบ ทำให้การลงมติร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าคลุมเครือ

ทั้งนี้ รัฐบาลฝรั่งเศสได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามคำมั่นสัญญาก่อนการเลือกตั้งว่าจะแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย โดยกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการเข้าเมืองของผู้ลี้ภัย โดยเฉพาะผู้ลี้ภัยที่ได้รับการอนุญาตและถูกกักตัวเกิน ๑๓๕ วัน จะถูกส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ และเร่งรัดระยะเวลาเข้าเมืองของผู้ลี้ภัยจากเดิม ๑๒๐ วัน เป็น ๙๐ วัน และอุทธรณ์ได้ภายใน ๒ สัปดาห์ หากผู้ลี้ภัยไม่ได้รับการอนุญาต ก่อนหน้านี้ รัฐบาลฝรั่งเศสได้มีการโต้เถียงร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ซึ่งจะต้องให้สมาชิกสหภาพยุโรปพิจารณาและยอมปฏิบัติตามอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๐ มีรายงานตัวเลขผู้ลี้ภัยในฝรั่งเศสจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ราย เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ ๓ ปี ซึ่งในขณะนี้กฎหมายฉบับดังกล่าวได้ส่งไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

ที่มา ALJAZEERA

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

นายณรงค์ศักดิ์ ปลื้มใจ

นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้จัดทำ

๒๓ เมษายน ๒๕๖๑